



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ,คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก Nationtv ช่อง 3</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัย และประโยชน์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 โดยมี นายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัด ยศ. นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายนิยม เดิมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 1.แนวทางการใช้ประโยชน์และแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย มีประเด็นสำคัญคือ การประมาณการผู้ป่วยที่จะใช้กัญชาเพื่อการศึกษา การบำบัดรักษา การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์และสถานพยาบาล การกำหนดกลุ่มโรคที่จะใช้กัญชาเพื่อการศึกษา การบำบัดรักษา รวมทั้งแผนการผลิตและสกัดสารสำคัญเพื่อใช้ในการบำบัดรักษา และแผนการศึกษาวิจัย 2.แผนและมาตรการในการควบคุมและกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชา 3..แผนการสร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย คณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งในส่วน ของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การปรับปรุงสายพันธุ์ การสกัดสารสำคัญที่ได้จากกัญชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำไปใช้ประโยชน์และการควบคุม กำกับดูแลอย่างเหมาะสม</p> <p>กรณีพรรคการเมือง นำนโยบายกัญชาเสรีมาใช้ในการหาเสียง อาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน อยากให้ กกต.เข้าไปดูแลเรื่องการหาเสียงด้วย ว่า อะไรยังไม่นำไปสู่การปฏิบัติผิดกฎหมาย ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้แต่ติดตามความเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน</p> <p>ในส่วนของการจัดงานกัญชาโลก หากเป็นเวทีให้ความรู้สามารถทำได้ แต่การนำต้นกัญชามาสาธิต ยังผิดกฎหมาย หากจะต้องขออนุญาตจากกรมว.สธ. แต่ถ้าไม่ขออนุญาตต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ แต่ส่วนตัวไม่อยากให้ทำ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กล่าวว่า หลังจาก อย. เปิดให้ประชาชนที่มีกัญชาอยู่ในครอบครองหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา แจ้งความต้องการและคำร้องเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ป่วยได้ยื่นคำร้องขอใช้สารสกัดจากกัญชาประมาณ 100 ราย และมีผู้สนใจสอบถามเข้ามากว่า 1,000 ราย ขณะที่ในต่างจังหวัดมีสอบถามเข้ามาไม่มากนัก โดยยังเหลือเวลาอีก 90 วัน</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว กรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ กัญชาชน แจ้งกำหนดการนัดหมาย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และจัดหาแนวทางการประกอบธุรกิจ รวมถึงสอนวิธีปลูกกัญชา ที่ตลาดนัดกลางคืนถนนร่มเกล้า วันที่ 20 เมษายนนี้ ซึ่งตรงกับวันกัญชาโลก</p>
<p>ช่อง 3</p>	<p>พ.ต.อ.คำแหง กัณทวงศ์ ผกก.สน.ลาดกระบัง กล่าวว่า ยังไม่ได้รับแจ้งจากทางฝ่ายผู้จัดว่าจะมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้รับการประสานมาก่อนหรือไม่ ส่วนทางตำรวจก็ต้องส่งกำลังเข้าตรวจสอบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากมีการขายอุปกรณ์ เช่น บ้อง หรือ อุปกรณ์การเกษตร สำหรับเพาะปลูก อาจยังไม่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ต้องดูด้วยว่ามีพฤติกรรมในลักษณะเข้าข่ายเชิญชวนให้เสพด้วยหรือไม่</p>
<p>ไทยโพสต์ ,มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผอ.กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า หากมีการนำผลิตภัณฑ์กัญชาของจริงมาจำหน่าย ถือว่ามีความผิด เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท 5 มีความผิดตามกฎหมายยาเสพติด ทั้งนี้ สำหรับผู้ครอบครอง ต้องได้รับการอนุญาตจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่ประกาศไว้ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกได้ หน่วยงานที่ขอปลูกตอนนี้มี องค์การเภสัช กับกรมการแพทย์แผนไทย ส่วนผู้ครอบครองเพื่อการรักษาหรือผู้ป่วยก็ต้องไปแจ้งเรื่องเพื่อรับการนิรโทษตามกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงนโยบายปลูกกัญชาเสรี ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคฯ ได้อธิบายอย่างละเอียดไว้ในคลิปสั้นๆ 8 นาที ผ่าน youtube เพื่อให้เข้าใจง่าย ยืนยันศึกษา มาเป็นอย่างดี มีแผนอุดหนุนรั้วไว้หมด หากปชช.ไฟเขียวให้เป็นแกนนำรัฐบาลเริ่มทำได้ทันที ปชช.กว่า 30 ล้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์โลกวันนี้ news1005.fm ,nationtv สำนักข่าวไทย เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ครัวเรือนจะได้ประโยชน์ รัฐบาลจะเก็บรายได้กว่า 3 แสนล้านบาทปี</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ที่ จ.นครพนม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนปลูกัญชาเสรี ซึ่งเรื่องของกัญชากับการรักษาทางการแพทย์ หลายประเทศให้การยอมรับกันแล้ว และทางรัฐบาลไทยก็ออกกฎหมายแล้ว ถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะให้พี่น้องมีโอกาสปลูกกัญชา จะได้มีอาชีพ มีรายได้ โดยทางพรรคมีแนวคิดว่าจะมีการจัดตั้ง 1 ตำบล 1 สหกรณ์ เพื่อเข้ามาดูแลเรื่องของการเพาะปลูก</p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมแถลงข่าว “ความพร้อมเรื่องกัญชาในด้านการปลูก ผลิตยา งานวิจัยด้านมะเร็ง” ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เกี่ยวข้องกับการนำกัญชามาใช้เพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเปิดตัว“ความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนำกัญชามาใช้เพื่อวิจัย และประโยชน์ทางการแพทย์” โดยนักวิชาการจะมาร่วมพูดคุยถึงงานวิจัยกัญชา และงานวิ่ง“วิ่งกัญ (ชา) Run to fight cancer”</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ประธานจัดงาน “พันธุ์บุรีรัมย์”มหกรรมกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 19-21 เม.ย.นี้ ว่า ได้ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน และภาคเอกชน จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ณ บริเวณสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ มีนิทรรศการกัญชาสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งไทย-ต่างประเทศ เสวนาวิธีปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ลงทะเบียนรักษาฟรี นิทรรศการอาหารสมุนไพรรักษาโรค บุธลินค้าสมุนไพรไทย คาดจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า1.5แสนคน</p>
<p>สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ท่ามกลางกระแสกัญชาในสังคมไทย มีการปั่นแต่งเชิงวิชาการให้คนหลงเชื่อว่า รักษาได้ร้อยแปดพันเก้า ทั้ง ๆ ที่ในโลกแห่งการแพทย์สากล ไม่สามารถยอมรับแบบนั้นได้ เพราะการรักษาแต่ละอย่างนั้นจำเป็นต้องผ่านการพิสูจน์ตามมาตรฐานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ปัญหาหนักหน่วงตอนนี้คือเมืองไทยมาไกลเกินกว่าจะแก้ไขสถานการณ์หรือไม่ ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจของเมืองไทยคือ องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ ไม่ค่อยได้ออกมาแถลงการณ์เรื่องการใช้กัญชากันเท่าใดนัก</p> <p>-ขณะที่ในต่างประเทศ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายองค์กร ได้แถลงการณ์แสดงออกถึงความห่วงใยผลกระทบ จากนโยบายปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ และเสรีกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา แทบทุกองค์กร ทั้งหมดผู้ใหญ่ หมอเด็ก จิตแพทย์ สมาคมโรคลมชัก และอีกหลายองค์กรที่ไม่ได้นำมากล่าวถึง ล้วนชี้ไปในทางเดียวกันว่า 1.กัญชานั้นได้รับการพิสูจน์ถึงประโยชน์ในโรคไม่กี่โรคเท่านั้น และจำเป็นต้องได้รับการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนมาตรฐานสากลต่อไป ไม่ใช่รักษาได้ร้อยแปดพันเก้า 2.กัญชามีผลเสีย ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม ทั้งในเรื่องผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สมอ ความจำ และเป็น“สิ่งเสพติด” ซึ่งหมายถึงเสพติดได้จริง ไม่ต้องไปนั่งเถียงว่าติดน้อยติดมากติดยากติดง่ายกว่าเหล้าหรือบุหรี่ 3.การวิจัยกัญชาต้องได้รับการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจในเรื่องความปลอดภัย และประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ไม่ใช่ก๊อขายจะเอาไปลองใช้รักษาใครต่อใครก็ได้ตามใจชอบ แล้วเอารูปมาเปรียบเทียบก่อนหลังเหมือนโฆษณาลดความอ้วน 4..เค้าชี้ตรงกันว่า กัญชานั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และต้องการกลไกควบคุมที่รัดกุม</p> <p>ประเทศเค้า องค์กรวิชาชีพช่วยกันส่งเสียงเตือน และทำกันมาหลายปีแล้ว ร้ององค์กรวิชาชีพในประเทศไทย ถ้ายังไม่ได้แสดงออก ควรตัดสินใจได้แล้ว ก่อนจะสายเกินไป</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>-กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับล่าสุดที่ใครๆเรียกกันว่า พ.ร.บ.กัญชา ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นปรากฏการณ์ใหญ่พอสมควรในประเทศไทย แต่สารัตถะในวงกว้างและข้อเท็จจริงระดับบ้านๆเกี่ยวกับพ.ร.บ.ฉบับนี้ ชาวบ้านทั่วไปยังไม่ค่อยเข้าใจ ข้อมูลจากทางภาครัฐ นอกจากแค่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว การสื่อสารกระจายข่าวพ.ร.บ.นี้ให้หยาบคลุมเครือก็อยู่ในระดับที่ไม่ใช่มีข้อ ชาวที่สมัครใจทำเองนี้ สมควรที่สื่อหลัก เช่น โทรทัศน์วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ นำมาขยายผลและอธิบายความแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจ ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เสพข่าวเข้าใจผิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>กลายเป็นเรื่องเตะสกุรเข้าปากสุนัข ให้ตำรวจซึ่งนั่งจ้องอยู่แล้วยิ้มกริ่มโดยไม่ต้องเม้าท์กัญชา</p> <p>-เสนอบทความให้ความรู้เกี่ยวกับ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้สามารถปลูกกัญชา และสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์กัญชาขาย ตามพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และอธิบายขั้นตอนในการแจ้งครอบครองกัญชาด้วย</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง ThaiPBS เว็บไซต์มติชน</p>	<p>เรียกเงินเดือนคืน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอผ่อนผันชำระเงินเดือนที่เกินมาในกลุ่มข้าราชการ โดยได้มอบหมายให้ นพ.ไพศาล ต้นคุ้ม รองปลัด สธ. รับผิดชอบ โดยในขณะนี้ทราบว่าข้าราชการที่ประสบปัญหารวม 400 คน แต่สามารถคืนเงินแล้วครึ่งหนึ่ง จึงได้เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบข้อมูลทั้งหมด ในข้าราชการทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2558 แต่ไม่ใช่หากคนผิด เพียงแค่ต้องทำระบบให้ดียิ่งขึ้น เรื่องนี้ไม่มีความทุจริตเกี่ยวข้อง น่าจะเกิดความผิดพลาด</p> <p>ด้าน นพ.ไพศาล ต้นคุ้ม รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ตรวจสอบว่าการปรับเงินเดือนไม่เป็นตามเงื่อนไขตั้งแต่ พ.ศ.2559 ซึ่งได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างละเอียดและแก้ไขให้ถูกต้องมาโดยตลอด เบื้องต้นพบข้าราชการได้รับเงินเกินสิทธิมีเพียงร้อยละ 5 จากทั้งหมดกว่า 8,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นการเพิกถอนและกรณีการคิดเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนผิด เป็นต้น ขณะนี้ มีข้าราชการที่เข้ากระบวนการชำระคืนแล้วประมาณร้อยละ 50 สำหรับในส่วนที่เหลือได้มอบให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลประสานกับ สสจ. ยืนยันรายละเอียดข้าราชการที่ได้รับเงินเกินสิทธิเป็นรายบุคคล เพื่อเจรจากับกระทรวงการคลัง ขอผ่อนชำระระยะยาว 5-10 ปี ไม่มีดอกเบี้ย บรรเทาความเดือดร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นายรัชก็ สาริ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุด พบว่าประมาณ 8 จังหวัด คือ จ.ศรีสะเกษ เรียกเงินคืน 91 ราย จ.สมุทรปราการ 29 ราย จ.เพชรบูรณ์ 28 ราย จ.กาฬสินธุ์ 5 ราย จ.ตราด 17 ราย และมี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชัยภูมิ และ จ.ปราจีนบุรี กำลังตรวจสอบอยู่ ที่สำคัญล่าสุดที่ จ.กาฬสินธุ์มีเรียกเงินคืนสูงเกือบ 90,000-100,000 บาท ย้อนหลัง 5 ปี ตอนนี้อยู่คงต้องฝากความหวังแก่ผู้บริหาร สธ. ที่ออกมาบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือ</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์สปริงนิวส์ สปริงนิวส์</p>	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือ วันที่ 11 มี.ค. ที่ จ.เชียงใหม่ เผชิญปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 อีกครั้ง ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น เนื่องจากแสบคอแสบจมูก จากการตรวจพบจุดความร้อน Hotspot จากข้อมูลดาวเทียมพบจำนวน 1,397 จุด กระจายใน 9 จังหวัดภาคเหนือ</p> <p>นายคมสันต์ สุวรรณอำเภอรอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาเหตุหมอกควันที่กลับมาอีกครั้งนี้ คาดว่าวันไฟจะถูกกระแสมพัดมาจากต่างแดน และจังหวัดข้างเคียง ขอให้เด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพด้วย</p> <p>พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 แจงว่า ได้รับคำสั่งจากแม่ทัพภาคที่ 3 ให้ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัด ประสานกับตำรวจภูธรจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีตรวจพบการเผาป่าให้ตรวจสอบสืบสวนและหาตัว มาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดให้ออกคำสั่งการปิดป่าอย่างเด็ดขาด ห้ามไม่มีใครเข้าไปอยู่ในป่า เพื่อมีโอกาสในการทำให้เกิดไฟไหม้หรือวางเพลิงได้</p> <p>นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากรถบรรทุกน้ำของ อปท. ทุกตำบลในพื้นที่ อ.แม่ออน ร่วมกันนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำพ่นละอองน้ำลดฝุ่นสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ</p> <p>ที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย สถานีวัดอากาศ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในขั้นสูงขั้นสีแดง ตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 117 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก ชาวบ้านเกิดอาการระคายเคืองตา และแสบจมูก ต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับ อบต.แม่สาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถบรรทุกน้ำมาฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ</p> <p>ที่ จ.พะเยา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่า 67 มคก./ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นที่บ้านร่องปอ หมู่ 7 ต.ต.งเจน อ.ภูพานยาว จำนวน 4 จุด จังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน จากนั้นระดมชุดดับไฟป่าตำบลบ้านถ้ำ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่วมกันดับไฟป่า พร้อมทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟลุกลาม</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>PM 2.5 มีค่าระหว่าง 27-146 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป่าต อ.แม่เกาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เกาะ ลำปาง, ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน</p> <p>ฝุ่นละออง PM 10 ตรวจพบค่าระหว่าง 48-193 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เกาะ ลำปาง, ต.แม่เกาะ อ.แม่เกาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่</p> <p>ขณะที่ เว็บไซต์ AirVisual จับอันดับค่า World AQI Ranking โดยในเวลา 09.00น. เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยค่า AQI อยู่ที่ 197</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ nationTV 77kaoded Thaigov thaiquote.org</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>คำป่วยการ อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากกรม.มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้เพิ่มคำป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากเดิมที่ได้รับเดือนละ 600 บาท/คน ปรับเป็นเดือนละ 1,000 บาท/คน</p> <p>กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายเงินดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่า เมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้องส่งข้อมูลพร้อมแจ้งรายการขอเบิกเงินให้กับกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562 จากนั้นกรมบัญชีกลางจึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม. แต่ละราย ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินคำป่วยการดังกล่าว จะจ่ายเงินเพิ่มย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการตามแนวทางข้างต้นอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) รับทราบความเห็นของ อนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ก.ก.ถ. ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มคำป่วยการ อสม. ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้ของ อปท. กับรายได้สุทธิของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนรายได้ของ อปท. จึงเห็นว่า ไม่ควรจัดสรรเงินอุดหนุนรายการดังกล่าวให้แก่ อปท. ควรให้กระทรวงสาธารณสุข เสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวต่อสำนักงบประมาณโดยตรง</p> <p>ด้าน สำนักงบประมาณ เห็นว่า การเพิ่มคำป่วยการ อสม. มีผลทำให้ภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินภาระงานและผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมให้ชัดเจน รวมถึงความไม่ซ้ำซ้อนของค่าใช้จ่ายที่จะได้รับจาก “โครงการนี้ประชารัฐ” เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการเพิ่มคำป่วยการในครั้งนี้</p>
<p>สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์, ทีวีช่อง NBT</p>	<p>จัดคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.บุญชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ เปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวชาวกั๊ว ณ รพ.กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และกล่าวว่า รพ.กำแพงเพชร เป็น รพ.แห่งแรกที่เปิด “คลินิกหมอครอบครัว” เต็มพื้นที่ทุก รพ.สต. ในอำเภอเมือง ทั้ง 16 แห่ง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ในโครงการ “No walk-in OPD” เพื่อให้ประชาชนในเขตอำเภอเมือง เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่คลินิกหมอครอบครัว ให้การดูแลแบบองค์รวมโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ได้รับการรักษาใกล้บ้าน และลดเวลารอคอย</p>
<p>มติชน,เดลินิวส์, ข่าวสด,ไทยโพสต์, แนวหน้า,ไทยรัฐ, คมชัดลึก,สยามรัฐ, เว็บ Thai PBS</p>	<p>จับยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ เลาธิการ อัย. พร้อมด้วย นพ.สุโรช รองเลขาธิการ อัย. เจ้าหน้าที่ อัย. และ ศอ.ปส.ตร. ร่วมกันแถลงข่าวว่า จากการที่ อัย.ได้ตรวจสอบพบว่าการลักลอบนำยาลดความอ้วนที่จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตัวยา เฟนเตอร์มีน ชื่อการค้า ดูโรมีน และแพนบีซี ออกนอกระบบ จึงได้ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในการสืบหาตัวผู้กระทำความผิด จากข้อมูลการสืบสวนพบว่า มีกลุ่มนายทุนร่วมมือกับแพทย์ ในเครือข่าย ลักลอบนำวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวออกจากระบบการควบคุมของ อัย. โดยไม่มีการจ่ายให้กับผู้ป่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,5,7,9 ,TNN	<p>ตามที่ได้รับอนุญาต ยาส่วนหนึ่งขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต บางส่วนขายให้ผู้ค้ารายย่อยขายต่อทางโซเชียล รวมทั้งลักลอบส่งออกไปต่างประเทศ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการสมคบ ร่วมกัน แบ่งหน้าที่กันทำงาน เพื่อเอาวัตถุดิบออกฤทธิ์ออกนอก ระบบโดยอาศัยใบอนุญาตขายวัตถุดิบออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของแพทย์เป็นใบเบิกทางนำมาหลอก อย. ซึ่งมีโทษจำคุก ตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000บาท</p> <p>ด้าน พ.ต.อ.พรพิทักษ์ รุ้ยนิยง รอง ผบก.ปส 1.บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ บช.ปส. ร่วมกันปฏิบัติการยุทธการ “สยบไฟรี 62/9 ยาสวย ...สังหาร” ปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา 33 เป้าหมายทั่วประเทศ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองยา ลดความอ้วน และยาเสริมความงาม ที่เป็นวัตถุดิบออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 และ 4 ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นยาควบคุม แต่ลักลอบนำออกมายกนอกระบบสาธารณสุข โดยในกรุงเทพฯ ตรวจค้น ทั้งหมด 13 จุด ส่วนต่างจังหวัดตรวจค้น 20 จุด ในพื้นที่ จ.อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองบัวลำภู สระบุรี นนทบุรี สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก โดยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 2 ราย</p>
สวท. TNN	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รອງอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปีนี้กรมควบคุมโรค คาดการณ์ว่าจะมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่อง จึงออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 62 เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 ที่ผ่านมา โรคไข้เลือดออก เป็นอีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวังตามประกาศฯ ฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา พบว่าในปีนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค.- 4 มี.ค.62 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 9,044 ราย เสียชีวิต 7 ราย จึงขอให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>ปัญหาฟันโยก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปกติฟันทุกซี่ในช่องปากจะมีการโยกของฟันเล็กน้อยโดยธรรมชาติ แตกต่างกันในแต่ละซี่และแต่ละช่วงเวลา หากพบว่าฟันมีการโยกมากกว่าปกติ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา และรับคำแนะนำทางทันตกรรมอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันฟันโยกและอาการอื่น ๆ ได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ใช้น้ำยาฟลูออไรด์ แปรงฟันอย่างถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดช่องปากอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p>
สยามรัฐ ผจก.ออนไลน์	<p>อบรมพยาบาลเลี้ยงลูกนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังลงนาม MOU โครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลักสูตรแรกในไทย ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลแบบองค์รวมแก่สตรีตั้งครรภ์ มารดา เด็ก รวมถึงบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ ยังสอนทักษะให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งในภาวะปกติ ผิดปกติและเจ็บป่วย โดยบูรณาการผลงานวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรมในการดูแลช่วยเหลือมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
ไทยโพสต์	<p>นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ด้าน นพ.สกานต์ บุนนาค รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้จัดประชุมชี้แจงระบบการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพด้วย Aging Health Data เมื่อเดือน มี.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 370 คน จาก สสจ. ผู้แทน รพ. จาก 60 จว.ทั่วประเทศ รวมทั้งสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ นอกจากนี้ พื้นที่ กทม.ที่ได้จัดประชุมดังกล่าวแล้ว สถาบันเวชศาสตร์ฯ ได้วางแผนจัดประชุมในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ เชียงราย ตาก สุโขทัย สิงห์บุรี ลพบุรี บึงกาฬ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และยะลา โดยนำระบบ Aging Health Data มาคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นข้อมูลเดียวกันทั่วประเทศต่อไป</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>โรคผิวหนังในหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฤดูร้อนประชาชนต้องพบเจอกับโรคผิวหนังที่อาจมากับแสงแดด ดังนั้นต้องควบคุมดูแลสุขภาพผิว โดยหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดและที่มีอากาศอบอ้าว หากจำเป็นควรป้องกันด้วยการกางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง ใส่เสื้อแขนยาวหรืออยู่ในที่มีอากาศเย็น ถ่ายทေးดวง อาบน้ำชำระร่างกายบ่อยๆ หรือใช้ผ้าเช็ดตัวชุบน้ำอุ่นทุกครั้งที่อยู่ริร้อน นอกจากนี้ควรดูแลร่างกายโดยรับประทานอาหาร 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ทำให้จิตใจให้สบายไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ทาครีมกันแดดให้เหมาะกับสภาพผิวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ครีมบำรุงผิว หากต้องสัมผัสสารเคมีที่ระคายเคืองควรป้องกัน เช่น ใส่ถุงมือ รองเท้าบู๊ต หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลพิษ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และที่สำคัญหมั่นสังเกตความผิดปกติของผิวหนัง เช่น สีผิวคล้ำ หนา ขรุขระมากขึ้น กัดผิวแล้วเจ็บผิดปกติ หรือมีอาการชาที่ผิวให้รีบปรึกษาแพทย์</p>
<p>คมชัดลึก</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>คอลัมน์ มุมศึกษาหา</p> <p>ความสุข</p>	<p>แก้ปัญหาเด็กติดเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และแพทย์โรคไตในเด็ก กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไต ทั่วโลกกว่า 850 ล้านคน ทำให้โรคไตเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 6 ของสาเหตุการตายทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือ แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี และมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านคน ภายในระยะเวลา 5 ปี</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคไต ทำให้ต้องรณรงค์ลดการบริโภคเค็มลงร้อยละ 30 ในปี 2568 จะช่วยในเรื่องของการลดงบประมาณในการรักษา ลดผู้เสียชีวิต และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี จึงต้องประกาศเจตนารมณ์ในการช่วยกันลดการบริโภคเกลือและโซเดียม โดยเฉพาะการปกป้องเด็กและเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต</p> <p>ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็มและคณะกรรมการจัดงานวันไตโลก กล่าวว่า ผู้ปกครองมักให้เด็กกินเค็มโดยไม่รู้ตัว หากเด็กเคยชินกับการกินเค็มก็มีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ติดเค็ม และส่งผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และไต ตามมา</p> <p>ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยนอกจากมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับสูตรเพื่อลดปริมาณโซเดียมในขนมกรุบกรอบและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแล้ว ควรมีการให้ความรู้ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดเค็ม โดยดูฉลากปริมาณโซเดียมหรือแบ่งบริโภคต่อมื้อ ไม่ควรกินจนหมดซองในมือเดียว และส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิต การบริโภคโซเดียมที่เกินความต้องการ ทำให้คนไทยเสียชีวิตถึงปีละ กว่า 2 หมื่นคน จากโรคหัวใจและหลอดเลือดและไตวายระยะสุดท้าย การลดปริมาณการบริโภคโซเดียมลงจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยปกป้องชีวิตของประชาชนได้ดีที่สุดทางหนึ่ง</p> <p>ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดงาน 'วันไตโลก' (World Kidney Day) ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง" ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 นี้ ณ เอเทรียม โชน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์</p>
เดลินิวส์	<p>แพทย์ดีเด่น 2561</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานงานประกาศผลและมอบรางวัล "แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2561" ให้แก่ นพ.กิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว อ.บัว จ.น่าน</p> <p>ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ กล่าวว่า 29 ปีที่ผ่านมาทำงานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชบัว อ.บัว จ.น่าน ได้รับโอกาสจากครอบครัว เนื่องจากเป็นคนพื้นเพ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจบการศึกษาแพทย์ที่ ม.สงขลานครินทร์ ไม่ได้กลับไปดูแลครอบครัวที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เลย แต่ครอบครัวเปิดโอกาส พร้อมสนับสนุนให้สามารถไปทำงานในพื้นที่ใดก็ได้ โดยไม่มีข้อแม้ สำหรับความสำเร็จที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญมากคือ ทีมงานที่ทำงานด้วยกัน เพราะไม่อาจทำงานได้สำเร็จเพียงลำพัง ส่วนตัวเชื่อว่ายังมีแพทย์ที่ทำงานในชนบทอีกจำนวนมากที่มีความทุ่มเทกับการทำงานในพื้นที่ห่างไกล การได้รับรางวัลจึงเป็นเกียรติต่อทีมงาน ซึ่งตัวเองเป็นเพียงตัวแทนในฐานะผู้นำทีมงานเท่านั้น แต่ความสำเร็จ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ต้องยกย่องทีมงานสาธารณสุข จ.น่าน และกำลังใจจากครอบครัว เป็นกำลังใจทำให้ผมและทีมงานมีกำลังใจในการทำงานในพื้นที่ชนบทต่อไป
<p>ไทยรัฐออนไลน์ เว็บมติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3 เว็บ sanook</p>	<p>ฆ่าพยาบาล รพ.ภษี</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณี จนท.ตร. จับกุม นายอิน พักศิริ อายุ 33 ปี อดีตพนักงานเวรเปล ผู้ต้องหาฆ่าปาดคอ นางศรีสุภางค์ สุวรรณศิลป์ อายุ 48 ปี จนท.พยาบาลห้องฉุกเฉิน รพ.ภษี จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในรถยนต์ โดยปิดล้อมจับกุมได้ที่วัดลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมแฟนสาว ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธร จ.พระนครศรีอยุธยา สอบสวนนายอิน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่า ก่อนเกิดเหตุนัดเจอผู้ตายและเอ่ยปากขอยืมเงินแต่ผู้ตายไม่ให้ จึงเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงและผู้ตายต่อสู้ขึ้นจึงใช้คัตเตอร์ที่ติดตัวมาแทงกลางอก ปาดคอ และจับศีรษะกดลักษณะคว่ำหน้าลงกับเบาะนั่งจนเสียชีวิต หลังก่อเหตุได้ชิงสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองที่ผู้ตายสวมใส่ไปด้วย และนำไปขายที่ร้านทองในห้างดังแห่งหนึ่งพื้นที่ อ.เสนา กระทั่ง จนท.ติดตามไปตรวจค้นและติดตามของกลางกลับมาได้บางส่วน จึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือ ชิงทรัพย์ ส่วนติดตามไปจับกุมตัวได้ที่วัดลาดชิดนั้น ตนกับแฟนสาวกำลังจะไปทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ จากนั้นก็ตั้งใจว่าจะหลบหนีไปบ้านญาติที่จ.สุพรรณบุรี แต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวก่อน ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร. จะมีการแถลงข่าวเวลา 11.00 น. วันนี้ ที่ สภ.ภษี ต่อไป</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch